

# HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN NĂM 2023

*Người viết: Ths. Điều Thị Vân Anh*

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên năm 2023. Căn cứ kế hoạch của Liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội về thực hiện hoạt động chào mừng tháng Thanh niên 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2023), Chi đoàn K62 ĐHSP Lịch sử đã xây dựng, tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia năm 2023. Đến dự Hội nghị, có TS. Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư chi bộ Khoa KHXH; TS. Hoàng Thị Thanh Giang, Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Tây Bắc, Bí thư LCD Khoa KHXH; Th.s Lò Ngọc Diệp, Phó bí thư LCD Khoa KHXH, Bí thư Chi đoàn GVCB; TS. Dương Hà Hiếu, Trưởng bộ môn Lịch sử; TS. Tống Thanh Bình, Phó trưởng Bộ môn Lịch sử; TS. Lường Hoài Thanh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Tây Bắc; Ths. Điều Thị Vân Anh, CVHT K62 ĐHSP Lịch Sử; Ths. Lê Thị Dung, CVHT K63 ĐHSP Lịch Sử cùng đông đảo Đoàn viên Thanh niên trong Liên chi Khoa Khoa học xã hội.



**Hình 1. Khai mạc Hội nghị**

Hội nghị diễn ra với mục đích nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thức cho thanh niên, sinh viên về chủ quyền biển đảo, thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm cho mỗi thanh niên, sinh viên trong việc gìn giữ, quyết tâm bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Tại Hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên

được nghe báo viên phổ biến và tuyên truyền một số chuyên đề cơ bản về biển, đảo, biên giới quốc gia như: Tài nguyên biển đảo, biên giới quốc gia của Việt Nam, Thực trạng khai thác tài nguyên biển đảo...Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe chia sẻ của TS. Dương Hà Hiếu - Trưởng bộ môn Lịch sử về diễn biến tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển, đảo; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật biển Việt Nam; sự nỗ lực của các nước ASEAN trong xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); tuyên truyền về vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.



**Hình 2. TS. Dương Hà Hiếu báo cáo tại Hội nghị**



**Hình 3. TS Hoàng Thị Thanh Giang phát biểu tại Hội nghị**

Các đoàn viên cũng được tham gia trả lời kiến thức liên quan đến Biển, đảo và chủ quyền quốc gia bằng trò chơi Quizzz vô cùng hấp dẫn.



**Hình 4. Trao giải cho các đoàn viên thanh niên có hiểu biết sâu sắc về chủ quyền biển đảo Việt Nam**

Thông qua chương trình đã giúp đoàn viên thanh niên có hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò chiến lược của biển, đảo, biên giới biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là nâng cao cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc trên internet và mạng xã hội.